

สำเนา

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง ขยายทอดตลาดชั้นหลักทรัพย์เลื่อน และตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์มที่ชำรุด เสียหาย
และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดชั้นหลักทรัพย์
เลื่อนและตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์มที่ชำรุด เสียหาย และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ น้ำหนักประมาณ ๗,๐๐๐
กิโลกรัม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พัสดุทั้งหมด จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า โดยให้เสนอราคา
ต่อกิโลกรัม

๒. ผู้เข้าประมูลจะต้องลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูลและนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันประมูล มิฉะนั้น ไม่มีสิทธิเข้าประมูล

๓. การขยายทอดตลาดพัสดุย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้ขายแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือกิริยา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป

๔. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุนั้นทันที หรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
ของราคาที่ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ และต้องแจ้งให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบก่อน จึงจะนำพัสดุดังกล่าวที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บ

๕. ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ออกจากสถานที่เก็บภายใน ๕
วันทำการ นับตั้งแต่วันชำระค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วน หรือวันที่ได้รับแจ้งให้ขนย้าย หากผู้ชนะการประมูลไม่
มาทำการรื้อถอนพร้อมขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ภายในเวลาที่กำหนด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสงวนสิทธิเพื่อจะ
ริบเงินค่าพัสดุที่ซื้อ

๖. การชำระเงินจะชำระเงินด้วยเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย Cashier Cheque โดย
สำนักบริหารคลังจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๗. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้เสียก็ได้
ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเสนอราคาให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียก
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดดูพัสดุ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารโรงงาน
บัวทองแพคทอรี่ เลขที่ ๔๘/๙๖-๙๗, ๔๘/๘๗-๘๘ หมู่ที่ ๒ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หากไม่ไปตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพ
ของพัสดุโดยตลอดแล้ว

กำหนดการดำเนินการขาย...

กำหนดการดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๒ อาคารโรงงานบัวทองแพคทอรี่ เลขที่ ๔๘/๙๖-๙๗, ๔๘/๘๗-๘๙ หมู่ที่ ๒ ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียด และรับใบประกาศการขายพัสดุดูดตลาดของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ที่สำนักบริหารคลัง ส่วนบริหารพัสดุครุภัณฑ์ ชั้น ๑๑ (อาคารที่ทำการหลัก) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๕๗-๔๕๐๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายการชั้นเหล็กวางเลื่อนและตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์มที่ชำรุด เสียหาย
และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน
๑	ชั้นเหล็กวางเลื่อน แบบ ๖ ช่อง	๒๔ ตู้
๒	ชั้นเหล็กวางเลื่อน แบบ ๖ ช่อง	๒๐ ตู้
๓	ชั้นเหล็กวางเลื่อน แบบ ๔ ช่อง	๙ ตู้
๔	ตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์ม	๗๔ ตู้

หมายเหตุ น้ำหนัก ประมาณ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม